

SAMPOL, sanggunian lamang ang pahinang ito



SAMPOL NA PANGALAN NG KLIYENTE
1234 SAMPOL NA KALYE
ANUMANG BAYAN, CA 99999-9999

Notipikasyon ng Numero ng Account ng Customer sa Employment Development Department (Kagawaran ng Pag-unlad sa Trabaho).

Ibinibigay ng paunawang ito ang inyong Employment Development Department Customer Account Number (EDDCAN, Notipikasyon ng Numero ng Account ng Customer sa Employment Development Department). Kailangan ninyo ang EDDCAN para magparehistro para sa UI Online, at maaari ninyong gamitin ito sa halip na ang inyong Social Security number kapag nakikipag-usap sa aming mga kinatawan.

Ang Inyong EDDCAN ay: 1234567890

Huwag ibahagi ang inyong numero sa kahit na sinuman. Lubos naming siniseryoso ang seguridad ng personal na impormasyon.

Makuha nang mas mabilis ang inyong mga kabayaranang benepisyo! Magparehistro para sa UI Online, isang mabilis, kumbinyente, at ligtas na paraan para ma-access ang impormasyon tungkol sa benepisyo sa pagkawala ng trabaho, magsertipika para sa mga benepisyo*, muling buksan ang kasalukuyang claim, tingnan ang aktibidad ng kabayaran, pamahalaan ang inyong claim ng 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, at makatanggap ng mga notipikasyong email kapag oras na para magsertipika.

Upang magparehistro para sa UI Online, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Gumawa ng myEDD account sa myedd.edd.ca.gov.
2. Mag-log in sa myEDD.
3. Piliin ang **UI Online**.
4. Gumawa ng UI Online account gamit ang inyong EDDCAN.
5. I-access ang UI Online sa bawat pagkakataong magla-log in kayo para magsertipika para sa mga benepisyo at higit pa.

Para masulit ang inyong karanasan mula sa inyong UI Online, bisitahin ang edd.ca.gov/UI_Online para sa mga sagot sa mga madalas itanong, mga online video, at teknikal na suporta.

Huwag magpahuli. Mag-set up ng iyong account at masiyahan sa maraming benepisyo at kaginhawaan ng UI Online.

*Ang mga customers na nasa bahagi o Work Sharing na mga claim ay hindi makakapagsertipika para sa mga benepisyo online ngunit puwedeng i-access ang iba pang mga tampok ng UI Online.